

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : แห่งแรก ม.อ. เปิดหลักสูตร “การจัดการฮาลาล”



แห่งแรก ม.อ.เปิดหลักสูตร “การจัดการฮาลาล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน
แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่
ธุรกิจการค้าฮาลาล กำลังเติบโต

อย่างรวดเร็ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และ 4 คณะ ได้แก่ คณะ
วิทยาการอิสลาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่
จัดทำ “หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System

Management) ขึ้น
เพื่อผลิตบุคลากรด้าน
ฮาลาล สร้างงานสร้าง
อาชีพให้กับประชาชน
ที่สนใจ ทั้งที่เป็นมุสลิม
และไม่ใช่มุสลิม รวม
ทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจ
รากหญ้าให้มีรายได้



มั่นคงจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และส่งเสริมความเข้มแข็งงานด้าน
ฮาลาลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

“หลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรแรก และมีเพียงที่เดียวใน
ประเทศไทยที่ตอบโจทย์ธุรกิจด้านฮาลาลแบบครบวงจร ได้เรียนรู้
และเข้าใจในกิจการฮาลาลทั้งระบบแบบมืออาชีพ โดยจะจัดการเรียน
การสอนเป็นระยะเวลา 4 เดือน เรียนภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 3 เดือน และเรียนภาคปฏิบัติใน
สถานประกอบการฮาลาลจริงที่กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ
อีก 1 เดือน

สำหรับคุณสมบัติของผู้เรียนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือสำเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือ ปวส. แต่ต้องมีประสบการณ์งานด้านฮาลาลอย่าง
น้อย 2 ปี จะเปิดรับผู้เรียนจำนวน 2 รุ่นต่อปี รุ่นละ 60 คน โดยรุ่น
ที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-28 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มการเรียนการ
สอนในเดือนมีนาคม -มิถุนายน 2564 และรุ่นที่ 2 เริ่มการเรียนการ
สอนในเดือนกันยายน -ธันวาคม 2564 ●

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ม.อ. เปิดสอนจัดระบบกิจการฮาลาล



ม.อ. เปิดสอนจัดระบบกิจการฮาลาล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สร้างมิติใหม่ทางการศึกษา เปิดคัมภีร์หลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management) โดยเป็นหลักสูตรแรกของไทย มุ่งผลิตบุคลากรตอบโจทย์ธุรกิจด้านฮาลาลแบบครบวงจร เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเรียนรู้ 2 รุ่นต่อปี หวังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลประเทศไทย ก้าวสู่ผู้นำระดับโลก

ผศ.ดร.อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ม.อ. เปิดเผยว่า หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล เป็นหลักสูตรบูรณาการความรู้ทั้งการฮาลาลที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทของศาสนาอิสลาม และวิถีชีวิตของมุสลิม เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เพื่อประกอบกิจการฮาลาลแบบมืออาชีพ ผ่านการเรียนการสอนตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารฮาลาล ฮารอม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อย่างครบวงจร ตลอดจนการบริหารจัดการควบคุม ตรวจสอบ และดูแลระบบฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาลประกอบกิจการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน เรียนภาคทฤษฎี ที่ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ 3 เดือน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการฮาลาลจริง ที่กรุงเทพฯ และ จ.สมุทรปราการ อีก 1 เดือน

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปวส. และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านฮาลาลอย่างน้อย 2 ปี แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 2. ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) อัตราค่าเล่าเรียน ภาคปกติ 35,000 บาท/คน, ภาคสมทบ 45,000 บาท/คน (รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางสำหรับเรียนภาคปฏิบัติ) เปิดรับผู้เรียนจำนวน 2 รุ่นต่อปี รุ่นละ 60 คน โดยรุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-28 ก.พ. เริ่มการเรียนการสอนในเดือนมี.ค.-มิ.ย. และรุ่นที่ 2 เริ่มการเรียนการสอนในเดือน ก.ย.-ธ.ค.

